



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศาลาวัดหนองเบน หมู่ ๘ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

ผู้มาประชุม
ลำดับที่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสงว งามมะเรียง	ประธานสภา อบต.	สงว งามมะเรียง
๒	นายนวม เมินขุนทด	รองประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๓	ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาศา	เลขานุการสภา อบต.	ชวลิต ปรีดาศา
๔	นายจรัส มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นางภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน
๖	นายบุญส่ง เปี้ยจันทัก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	บุญส่ง เปี้ยจันทัก
๗	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๘	นายสุขสนาน รอบคอบ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สุขสนาน รอบคอบ
๙	นางบุปผา กองพิธิ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	บุปผา กองพิธิ
๑๐	นายสมเกียรติ ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมเกียรติ ชินนอก
๑๑	นายสนอง ภูจำนงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สนอง ภูจำนงค์
๑๒	นายอมร ศรีฐาน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	อมร ศรีฐาน
๑๓	นายบำรุง จันทโรสภณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บำรุง จันทโรสภณ
๑๔	นายธนกร พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๕	นายสรสิทธิ์ จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิทธิ์ จรจันทร์
๑๖	นายสมเกียรติ ชัชวาลย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สมเกียรติ ชัชวาลย์
๑๗	นายบรรจบ ชัยบุรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	บรรจบ ชัยบุรี
๑๘	นายสายัณ ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๙	นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	บุญยืน วิเศษโคกกรวด
๒๐	นายวิวัฒน์ บัลลังค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	วิวัฒน์ บัลลังค์
๒๑	นายสุพนธ์ แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	สุพนธ์ แรมกลาง
๒๒	นายอุดม แซ่โซ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	อุดม แซ่โซ
๒๓	นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๒๔	นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	อัศนีย์ กล้วยสูงเนิน
๒๕	นายประเสริฐ เตือนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เตือนพิมาย
๒๖	นายสุพจน์ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๒๗	นายปราโมทย์ มิตขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	ปราโมทย์ มิตขุนทด
๒๘	นางสุนารี สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๒๙	นายวัลลภ ชุ่มชื่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	วัลลภ ชุ่มชื่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๓๐	นายนิ๊ก สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นิ๊ก สระกระโทก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางธัญสินี อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	- ลา -
๒	นายคล้าย ชื่นสระน้อย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	- ลา -
๓	นางประทีนทิพย์ วิริยะปัญญาชัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	- ลา -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.
๒	นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ	รองนายก อบต.
๓	นางสมทรง ภูฎุเขียว	เลขานุการนายก อบต.
๔	นายอดิสร สงสันเทียะ	รองปลัด อบต.
๕	นางมลิวรรณ เมษมานนท์	ผอ.การกองการศึกษาฯ
๖	นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
๗	นางสาวอรนุช เสื่อเงิน	นักจัดการงานทั่วไปฯ
๘	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๙	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๐	นางภััสสร มาสูงเนิน	นักการ
๑๑	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถ
๑๒	นายธนวัฒน์ นามบุตดี	พนักงานจ้างเหมาบริการ

- เริ่มประชุม** : เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ สวดมนต์พร้อมกัน ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม
- ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ อบต. แจ็งลาจำนวน ๓ ท่าน คือ ๑) นาง ธัญสิณี อมรพรหม หมู่ ๒ ๒) นายคล้อย ชื่นสรระน้อย หมู่ ๘ ๓) นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย อบต. หมู่ ๑๘ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา อบต.

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ เรื่อง แจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ
- เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีข้าราชการเกษียณอายุ ราชการ จำนวน ๑ ราย คือ นางอุบลวรรณ คุณกันหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ชำนาญงาน สังกัด กองคลัง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขอ เชิญนางอุบลวรรณ คุณกันหา ได้กล่าวต่อที่ประชุมสภา
- นางอุบลวรรณ คุณกันหา : สำหรับการรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หรือ หัวหน้าส่วนการคลัง ณ กิ่ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๓ ปี และได้ย้าย มาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งได้ปฏิบัติงานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าในการ พัฒนาตำบลให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ ร่วมกับทุกท่านรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สุดทายนี้อีกครั้งที่สุด การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากการปฏิบัติงานหรือสิ่งใดที่ได้มีการล่วงเกินทุกท่าน ไม่ว่าจะทางกาย และวาจา ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้องของระเบียบกฎหมาย ต้องของอภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขอ อนุญาตกล่าวอำลาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ณ โอกาสนี้
- ประธานสภา อบต. : ในฐานะตัวแทนของสมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า สำหรับคุณอุบลวรรณ ได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอดระยะเวลาในการทำงาน ตั้งแต่องค์การบริหาร ส่วนตำบลมะเกลือเก่ามีเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คน ซึ่งท่านได้ทำงานร่วมกับสภาฯ ทำ การการปฏิบัติงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณท่านที่ปฏิบัติงานด้วย ความตั้งใจที่จะพัฒนาตำบลร่วมกับสภาฯ แห่งนี้ หากการกระทำใดๆ ที่เป็นการ ล่วงเกินขออภัยท่านไว้ ณ ที่นี้ และขอให้ท่านเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข และทำให้สิ่งที่ท่านรัก
- นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ : ในนามของคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณอุบลวรรณ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ซึ่งในสมัยนั้นมีเพียง ปลัด ผอ.คลัง ผอ.ช่าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งคุณอุบลวรรณ นั้นถือเป็นผู้ร่วมบุกเบิกในการพัฒนาตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานและต้องออกพื้นที่เพื่อสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณอุบลวรรณได้ทำงานด้วยความเสียสละมาโดยตลอด

และให้ความช่วยเหลือในกองงานต่างๆ การให้คำปรึกษา การประสานงานยังหน่วยงานต่างๆ ให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น และเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดมา และขอให้ท่านได้มีความสุขหลังการเกษียณอายุราชการออกไป ได้ทำในสิ่งที่ท่านรัก ขอให้ท่านได้ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ หากการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกิน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และในวันที่ ๒๗ กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระวัดหนองม่วงและถือโอกาสทำบุญในการเกษียณอายุราชการของคุณอุบลวรรณ หากท่านใดสะดวกขอเชิญร่วมทำบุญในวันดังกล่าว

ปลัด อบต.

: สำหรับคุณอุบลวรรณ ได้มีความผูกพันตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้การปฏิบัติสำเร็จราบรื่นด้วยดี นอกจากนี้ท่านได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ชักชวนให้ร่วมปฏิบัติธรรมเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ทำให้ได้ร่วมปฏิบัติธรรมไปด้วยกัน สำหรับในที่ทำงานท่านได้เป็นที่ให้คำปรึกษาต่างๆ แม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การทำงานสำเร็จ และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ปฏิบัติงานยัง อบต. มะเกลือเก่า ที่ยาวนานที่สุด ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ทุ่มเทในการทำงาน มีความเสียสละมาโดยตลอด ซึ่งการเกษียณอายุราชการนั้นเป็นเรื่องปกติที่ข้าราชการทุกคนทำงานครบอายุ ๖๐ ปี ขอให้ท่านได้เกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และท่านมีความสุขกับการทำบุญ

ที่ประชุม

: รับทราบ

ประธานสภา อบต.

: **๑.๒ เรื่อง การกำชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด**

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในปัจจุบันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องดำเนินการขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ซึ่งเป็นไปตามประกาศจังหวัดที่ออกโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยยังพบว่าในระยะที่ผ่านมายังมีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อยู่บ่อยครั้ง และอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต ในการนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดให้บั้งไฟ ตะไลหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ และประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกับพลุขึ้นสู่อากาศ และประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด

- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : ท่านมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่
- นายก อบต. : **๑.๓ เรื่อง แจ้งสถานการณ์และการช่วยเหลือจากน้ำไหลหลายในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า**

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้ในหลายพื้นที่ได้มีน้ำไหลหลากและท่วมขัง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีน้ำไหลท่วมบริเวณถนนมิตรภาพและไหลมายังบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ หมู่ ๒ ทำให้ปริมาณน้ำในห้วยน้ำมันเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้านได้คาดการณ์ว่าน้ำจะไหลล้นเข้าท่วมในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นจึงได้สั่งทรายและกระสอบทราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำ ท่านสมาชิกสภา อบต. ทั้ง ๒ หมู่บ้านและชาวบ้านช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นแนวคูกั้นน้ำบริเวณห้วยน้ำมันไม่ให้ไหลเข้าไปยังหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานทหารจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศฯ โดยได้จัดส่งทหารให้ความช่วยเหลือจำนวน ๑๗ นาย พร้อมรถบรรทุกและอุปกรณ์ชูชีพให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ในช่วงเมื่อคืนน้ำได้ไหลและมีปริมาณสูงขึ้นทำให้ต้องเสริมแนวกันกระสอบทรายเพิ่มอีก ๑ ชั้น และได้ปิดช่องทางการจราจร นอกจากนี้น้ำได้ไหลท่วมข้ามถนนเส้นถนนยุทธศาสตร์ทำถนนช่วงที่มีท่อระบายน้ำได้ท่อดตัว เบื้องต้นได้สั่งการให้นำแผงกั้นและกระสอบทรายเป็นแนวกันน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายและไม่ให้มีการท่อดตัวของถนน และได้แจ้งกองช่างให้ทำหนังสือแจ้งยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ทำการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบ แต่หลังจากที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมทางด้านหน้าหมู่บ้านได้แล้ว ปรากฏว่าปริมาณน้ำที่มีมากได้ไหลเข้าท่วมทางท้ายหมู่บ้าน จึงได้สั่งการให้ส่งกระสอบทรายเพิ่มเพื่อกั้นน้ำทางด้านหลัง แต่เนื่องจากน้ำได้ไหลเร็วทำให้บ้านเรือนประชาชนบางหลังได้มีน้ำท่วมแล้ว และจากการสำรวจร่วมกับรองนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. พบว่าหากทำการขุดถนนน้ำช่วงทางไปวังเณรจะน้ำระบายออกและลดลงได้รวดเร็ว จึงได้แจ้งไปยังชลประทานเพื่อขอยุติถนนช่วงคลองชลประทาน ซึ่งชลประทานได้อนุญาตให้ดำเนินการและได้ประสานยังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอสะพานข้ามถนนจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ ให้รถสามารถข้ามไปได้ และได้ประสานไปยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อขอสะพานอีก ๑ จุด เพื่อให้ น้ำระบายเร็วขึ้น และจากการตรวจสอบพบว่าได้มีการก่อสร้างถนนและบล็อกคอนเวร์สข้ามคลองสาธารณะ แต่สูงกว่าถนนทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ ทำให้น้ำไหลท่วมนาข้าวและไหลท่วมท้ายหมู่บ้าน ในส่วนนี้อาจจะต้องวางท่อเพิ่มและบึงนาของชาวบ้านจะต้องวางท่อระบายน้ำ ในส่วนที่สมาชิกสภา อบต. ในหลายหมู่บ้านความเสียหายจากฝนตกหนักเข้ามานั้นได้รับทราบเรื่อง แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัดอาจจะช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นในจุดที่เสียหายหนักก่อนโดยการสั่งหินคลุกแต่ต้องดำเนินการหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้ว แต่หากถนนขาดให้แจ้งเข้ามาได้เพื่อสำรวจและหาแนวทางช่วยเหลือ

- ที่ประชุม : รับทราบ

นายก อบต.

: ๑.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง อบต. และจากแผนการจัดการเลือกตั้ง กกต.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้ทุกท่านจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่ง กกต. ได้กำหนดให้วันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศบัญชีชื่อผู้สมัคร ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการชำระภาษีต้องชำระภาษีให้ครบถ้วน หากมีการทำการเกษตรต้องแจ้งรายได้ด้วย โดยเอกสารชำระภาษีตามที่ อบต.ได้ออกให้แต่ในส่วนที่ท่านใดยังไม่ได้ชำระอาจจะมีการปรับขอให้ท่านชำระให้ครบ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สรรพากรอำเภอสูงเนิน ในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระได้ที่ อบต. มะเกลือเก่า ส่วนข้อกฎหมายต่างๆ ให้ท่านปลัดได้ชี้แจง เนื่องจากท่านเป็นประธานการเลือกตั้งประจำตำบลมะเกลือเก่า

ปลัด อบต.

: สำหรับการเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ที่ได้รับทราบเบื้องต้นคือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับเรื่องภาษีที่นายกได้แจ้งนั้นเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งวันแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมสาเหตุแห่งการไม่เสียภาษี ซึ่งสามารถติดต่ได้ที่สรรพากรอำเภอสูงเนิน ในส่วนที่เป็นรายได้จากการเกษตรนั้นต้องดูว่าเกิดการเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากเกินก็ต้องชำระภาษีตามอัตราที่กำหนด และการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้เพียงหมู่บ้านละ ๑ คน เท่านั้น สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งของสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. มีดังนี้

-สมาชิกสภา อบต.

๑. มีสัญชาติไทย
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. มีสัญชาติไทย
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

๔. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นอัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ๑,๐๐๐ บาท นายก อบต. ๒,๕๐๐ บาท สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ต้องรอประกาศจากจากสำนักงานการ

เลือกตั้งประจำจังหวัดให้มีความชัดเจน สำหรับข้อมูลต่างๆ ได้ลงไว้ในกลุ่มไลน์ให้ทุกท่านได้ศึกษาไปพลางก่อนและในวันศุกร์นี้ได้มีการประชุมในการดำเนินการเลือกตั้ง กำหนดการและระเบียบต่าง ซึ่งจะได้แจ้งทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอการดำเนินการได้ให้รอไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจน ก็ไม่ควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรรอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในส่วนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วงที่มีการเลือกตั้ง คือ

๑) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และพึงระมัดระวังมิให้มีการใช้งบประมาณมีลักษณะเป็นการจงใจหรือช่วยเหลือสนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้ง

๒) พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้อำนาจตัวเองเป็นกลางโดยเคร่งครัด ห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา อบต.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

: จำนวน ๑ สมัย คือ

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสำคัญ เพื่อการรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในสาระสำคัญหรือไม่

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง

- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**
- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ**
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และได้การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบแล้วนั้น จึงเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่ประชุมสภา
- นายธนกร พลศรี : อ้างถึงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามที่มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ให้เกียรติและความไว้วางใจในการเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) นายธนกร พลศรี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ๒) นายบรรจบ ชัยบุรี คณะกรรมการแปรญัตติ ๓) นางสุนารี สวัสดิ์ คณะกรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่รื้อรับเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใน ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ส่วนรายละเอียดขอให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อที่ประชุมสภา
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ขอแถลงการณ์สรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าดังนี้ ตามที่ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรื้อรับคำเสนอแปรญัตติในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้กำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีประเด็นสงสัยหรือต้องการจะแก้ไข จึงมี **มติที่ประชุมให้คงร่างเดิมทุกข้อทุกประการ เป็นเอกฉันท์ และได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน** ในรายงานการประชุม
- เลขานุการฯ

ลงชื่อ	สุนารี สวัสดิ์ (นางสุนารี สวัสดิ์)	กรรมการ/เลขานุการ
ลงชื่อ	บรรจบ ชัยบุรี (นายบรรจบ ชัยบุรี)	กรรมการ
ลงชื่อ	ธนกร พลศรี (นายธนกร พลศรี)	ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแจ้งให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบต่อไป ซึ่งเอกสารได้ส่งมอบให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา

- ประธานสภา อบต. : ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่ให้คงร่างเดิมนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
- ที่ประชุมสภา : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติตามข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- ประธานสภา อบต. : อันดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- มติที่ประชุม : **ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน**
- ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในวาระที่ ๒ ให้คงร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการแปรรูปหรือไม่
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ ให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนน ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : **วาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ**
เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ และวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีขออภิปราย ดังนั้น ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยคะแนน ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการเสนอต่อนายอำเภอสูงเนินเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : **๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด)**
 ด้วยสำนักปลัด มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำไฟฟ้า (Divo) ขนาดท่อ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ การเกษตร ปั้มน้ำไฟฟ้า (Divo) ขนาดท่อ ๒ นิ้ว
- โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกได้ชี้แจง
- นายก อบต. : ด้วยสำนักปลัดซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าหรือไดรฟ์ เพื่อใช้สูบน้ำที่ท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน ที่มีพื้นที่แคบหรือมีพื้นที่จำกัด จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ซึ่งจากการสืบราคาพบว่าราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อจำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจะดำเนินการจัดซื้อทันที เนื่องจากได้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ในขณะนี้ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
- นายสุขสนาน รอบคอบ : สอบถามขนาดของไดรฟ์ที่จัดซื้อมีแรงดันกี่แรง เสนอให้พิจารณาจัดซื้อเป็นเครื่องที่ผลิตจากประเทศอิตาลี แรงดันประมาณ ๓ แรง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้คำแนะนำ สำหรับในเรื่องนี้จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพิจารณาจัดซื้อตามที่ได้เสนอ พิจารณาให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามราคาที่ได้เสนออนุมัติ
- นายก อบต. : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำไฟฟ้า (Divo) จำนวน ๒ เครื่อง โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง

- ประธานสภา อบต. : **๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)**
 ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง โดยตั้งจ่ายในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
- โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : ตามที่ที่ประชุมได้มีมติโอนงบประมาณในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก ในบางพื้นที่ได้เกิดไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง รวมถึงหากมีการตัดสายไฟฟ้า อาจทำให้มีผลต่อการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดได้ ดังนั้น เพื่อให้กล้องวงจรปิด ได้บันทึกภาพได้ตลอดเวลาและเพื่อยืดอายุการใช้งานของกล้องวงจรปิด กอง การศึกษาจึงได้เสนอให้จัดซื้อเครื่องสำรองไฟดังกล่าว จำนวน ๖ เครื่อง โดย งบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณที่เหลือจ่ายในกองการศึกษา คือ ในแผนงาน การศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน ๖ เครื่อง
- โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)**
 ด้วยกองช่างมีความประสงค์ ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและ ลอกโคลนรางระบายน้ำ บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำและลอก โคลนรางระบายน้ำ บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน งบประมาณจำนวน ๙๗,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โดยโอนลดจาก

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖๗,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกได้ชี้แจง

นายก อบต.

- : สำหรับในเรื่องนี้ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ เมื่อฝนตกได้เกิดน้ำท่วมขังและไหลเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชน สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับได้มีการลงร้องเรียนในโซเชียลถึง ปัญหาดังกล่าว จึงได้แจ้งกองช่างลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งทำนอรองวินัยและผู้นำ หมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหา จากการสำรวจพบว่าต้องดำเนินการตัดถนนและวางราง ระบายน้ำเพื่อช่วยระบายทำที่ท่วมขังให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน จึง ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำและลอกโคลนรางระบายน้ำ บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน งบประมาณจำนวน ๙๗,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โดยโอนลดจาก

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖๗,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา อบต.

- : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ได้ชี้แจงปัญหาความเดือดร้อน

นายจรัส มาสูงเนิน

- : สำหรับปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้รับแจ้งมาหลายครั้ง เบื้องต้นได้ดำเนินการ ช่วยเหลือเก็บเศษขยะออกจากร่องน้ำเพื่อให้หน้าได้ระบายได้เร็วขึ้น แต่เนื่องจากฝน ตกหนักและปริมาณน้ำมีมาก ทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน ทำให้ผู้ที่เดือดร้อนได้ลง ร้องเรียนผ่านทางสื่อโซเชียล ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

ประธานสภา อบต.

- : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุขสนาน รอบคอบ

- : ขอเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายผัง การกำหนดการขุดดินถมดิน ยกตัวอย่างขอ ตำบลหนองสาหร่ายได้กำหนดให้ถมที่ดินสูงกว่าถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ในส่วนนี้ หาก อบต.ได้นำมาใช้ อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ท่วมได้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

นางสุนารี สวัสดิ์

- : สำหรับในเรื่องนี้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ร่วม ถึงผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้พิจารณา งบประมาณดำเนินการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘

ประธานสภา อบต.

- : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- : ไม่มี

ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลอกโคลนรางระบายน้ำ บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ งบประมาณจำนวน ๙๗,๐๐๐ บาท

โดยโอนลดจาก

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖๗,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ

ประธานสภา อบต. : ญัตติ

นางอัศนี้อย กลัยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค จาก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘ (เส้นถนนกำลังเอก) มายังบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ ขอเชิญชี้แจง

นางอัศนี้อย กลัยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ : ตามที่ได้เสนอญัตตินั้น ด้วยความต้องการให้มีน้ำสะอาดไว้สำหรับอุปโภค บริโภค โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้กับหมู่บ้านตามแนวถนนกำลังเอก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวแม้ว่าจะใช้งบประมาณจำนวนมากแต่มีหลายหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งน้ำให้แก่ละหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง สำหรับในหมู่ ๑๖ หากขาดน้ำในการอุปโภค บริโภคจะต้องสูบน้ำจากหนองหมื่นแตกของบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซึ่งต้องเสียประมาณจำนวนมาก และต้องแก้ไขปัญหาไปทุกปี ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้บริหารและอบต.มะเกลือเก่า มีศักยภาพมากพอในการที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ ขอให้รับเรื่องนี้ได้พิจารณา และต้องขอขอบคุณหมู่ ๔ บ้านหนองไม้ตายที่ให้สูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ประธานสภา อบต. : ขอให้นายกได้ชี้แจง

นายก อบต. : สำหรับการขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคหมู่ ๑๘ จากถนนมิตรภาพมายังตอไม้ นั้น ใช้ระยะเวลา ๓ ปี งบประมาณ ๓ ล้านบาท ประกอบด้วยท่อเมนและปั้มน้ำแรงดันสูง ที่ตั้งอยู่ถนนกำลังเอกบริเวณสะพานข้ามคลองน้ำ สำหรับงบประมาณในการดำเนินการนั้นมีรองรับไว้แล้ว แต่การประปายังไม่อนุมัติเนื่องจากแรงดันน้ำยังส่งไปไม่ถึงจึงขอให้ในพื้นที่ตอไม้ได้ติดตั้งประปาได้ครบทุกครัวเรือนก่อน และทยอยขยายเขตไปก่อนเพื่อดูว่าแรงดันน้ำไปถึงหรือไม่ ประกอบกับจากที่ได้หารือร่วมกับการประปาและ อบต.มะเกลือใหม่ เห็นควรที่จะต้องเดินทางมาทางถนนสาย ๒๔ แรงดันน้ำน่าจะมากกว่าจากหมู่ ๑๘ ขึ้นไป แต่จะใช้งบประมาณที่สูงถึง ๔๐ ล้านบาท และจากสาย ๒๔ ขึ้นไปบ้านวังรางน้อยประมาณ ๔๐ ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วประมาณ ๑๐๐ ล้าน ดังนั้น พิจารณาว่าควรปรับปรุงระบบประปาหมู่

- ที่มีอยู่ อาจจะขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้สามารถมีน้ำใช้ตลอดปี แต่ทั้งนี้หากได้รับการ
เลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้ง จะผลักดันให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไป
- นายสุขสนาน รอบคอบ : สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๖ อาจเนื่องมาจากน้ำไม่เพียงพอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ สาเหตุหนึ่งอาจมาจากพื้นที่เป็นหินทำให้ไม่มีน้ำจากใต้พื้นที่ จึงเสนอให้มีการขุด
ลอกหรือขยายอ่างเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน แต่หากแหล่งเก็บน้ำมีไม่เพียงพอให้ทำ
การขุดอ่างในหมู่บ้านข้างเคียงที่มีพื้นที่สาธารณะ เช่น หมู่ ๑๓ บ้านหัวเขาและสง
น้ำมายังหมู่ ๑๖
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านสุขสนานได้หารือ สำหรับในหมู่ที่ ๑๓ มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน
น้อย โดยฝ่ายประชาอาสาที่มีพื้นที่เพียง ๒๕ ไร่ ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้น้ำของ
ประชาชน ในส่วนสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ ได้เสนอมานั้น ถือเป็นแนวความคิดที่
ดี ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภา อบต. : ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มอบร่างแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้กับทุกท่านทุกหมู่บ้านแล้วนั้นขอให้ท่านได้
พิจารณาร่างแผนฯ ดังกล่าวว่าโครงการถูกต้องหรือไม่ หากต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ขอให้แจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการประชุมคราวต่อไป
- นายก อบต. : ขอให้ทุกท่านได้บรรจุโครงการให้ครบในทุกปีจนถึงปี ๒๕๗๐ หากไม่มีงบประมาณ
ดำเนินการในปีที่ต้องการก็จะสามารถใช้งบประมาณในปีถัดไปได้ หรืออาจจะคาด
การว่าถนนเส้นดังกล่าวอาจจะชำรุดและต้องดำเนินการแก้ไขในอีก ๓ ปีข้างหน้า
หรือเพื่อใช้ปรับปรุงระบบประปา เป็นต้น
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้
แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้
- นายบุญส่ง เปี้ยจันทิก : ตามที่ท่านทวีศักดิ์ ได้แจ้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณศาลาพระพิฆเนศ เนื่องจาก
ถนนเดิมต่ำ ประกอบกับเจ้าของที่ได้ถมที่สูงกว่าถนนทำให้น้ำท่วมขัง ทำให้
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ซึ่งในเรื่องนี้ได้แจ้งมาหลายครั้งทั้งในที่ประชุมสภาและส่งหนังสือมาแล้วเมื่อ ๓
กันยายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน
- นายสุขสนาน รอบคอบ : ถนนเส้นไปยังบ่อขยะ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ปัจจุบันที่สภาพเป็นหลุมลึกหลายหลุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ การเดินทางลำบากอย่างมาก ไปได้เฉพาะรถไถ รถแทรกเตอร์เท่านั้น หากเป็นไปได้
ขอให้ดำเนินการภายในเดือนกันยายนี้
- นายสนอง ภูจำนงค์ : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านนายวิชัย เดชบุตร คุ่มปากดง ระยะทาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ ซึ่งมีความลำบากมากเพราะ
ต้องเดินเท้าออกมากกว่า ๑ เดือนแล้ว
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับการซ่อมแซมถนนคงต้องรอให้ฝนหยุดก่อน เพราะซ่อมตอนนี้คงจะมีสภาพ
เดิม

- นางบำรุง จันทโรสมณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
นายธนกร พลศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
นายสมเกียรติ ชัชวาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นางวัลลภ ชุ่มชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายสายัน ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
- นายวิวัฒน์ บัลลังค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- นายอุดม แซ่โซ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- ประธานสภา อบต.
- นายสมเกียรติ ชินนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
นางบุปผา กองพิธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
นายนิก สระกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐
นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
ประธานสภา อบต.
- : หมู่ ๘ ขอสารสัมพันธ์และคลอรีนเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา เนื่องจากได้มีฝนตกหนักทำให้น้ำขุ่นไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้
- : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๒ จุด
- : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหน้าวัดขาดเนื่องจากฝนตกหนัก รถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้ หากเป็นไปได้ให้ดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากช่วงดังกล่าวเกษตรกรได้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรสำหรับความเสียหายได้ที่ได้แจ้งในกลุ่มไลน์แล้ว
- : ๑) หากกองช่างจะเอามาดำเนินการเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้าน ขอให้แจ้งมายังสมาชิกสภา อบต. ล่วงหน้าว่าจะเข้าดำเนินการเมื่อใด
๒) สำหรับในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้านั้น ขอให้กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมในทุกหมู่บ้าน ก่อนที่สมาชิกสภา อบต. จะหมดวาระพ้นตำแหน่ง เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก ทำให้ไฟฟ้าชำรุดหลายจุด หลายหมู่บ้าน
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านจำนวน ๓ จุด คุ่มบ้านยายแจ้ว คุ่มสโสมสร และ หน้าศาลาประชาคม
๒) จากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้หลายหมู่บ้านถนนชำรุด โดยเฉพาะถนนที่ใช้เดินทางไปทำการเกษตรและขนย้ายผลผลิต ขอให้ อบต. ได้สำรวจและซ่อมแซม
- : สอบถามความคืบหน้าถนนที่มีท่อขาด ซึ่งกองช่างแจ้งว่าจะมาทำการตรวจสอบแต่ยังไม่เข้ามาดำเนินการเกรงว่าช่วงนี้ฝนตกหนักจะทำให้ท่อหลุดออกได้ ทั้งนี้ในช่วง ๒ เดือนหน้าจะมีเกษตรกรใช้ถนนเส้นที่ขนย้ายผลผลิตจะไม่สามารถใช้สัญจรได้ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน
- : ๑) สำหรับงบประมาณปี ๒๕๖๔ ของบ้านคำไฮ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมยังไม่ได้ดำเนินการ ทาง อบต. จะดำเนินการได้เมื่อใดเนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว
๒) เนื่องจากได้มีนายทุนรับเหมาซื้อไม้ในพื้นที่และได้มีการขนย้ายไม้เข้าออกวันละหลายเที่ยว ซึ่งช่วงนี้ได้ฝนได้ตกติดต่อกันทำให้รถวิ่งเปื้อนโคลนเข้าออกถนนและสกปรกอย่างมาก หากไม่มีฝนตกก็เป็นฝุ่นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ขอให้ อบต. ได้หาแนวทางช่วยเหลือ
- : สำหรับในเรื่องโครงการของหมู่ ๑๕ ที่ยังไม่ดำเนินการ ทางผู้บริหารได้แจ้งว่าได้ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่
- : ขอความอนุเคราะห์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ ดังนั้นจึงขอให้ อบต. ได้ทำการสำรวจและซ่อมแซมในทุกหมู่บ้าน
- : ขอไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๑ หลอด บริเวณตรงข้ามบ้านครูอิว
- : ตามที่ได้แจ้งเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าเมื่อคราวที่แล้วจำนวน ๒ จุด คือ บริเวณทางโค้งหน้าบ้านนางฝน และบริเวณลานตากผลผลิตทางการเกษตร
- : ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ กล่าวขอบคุณคุณอุบลวรรณ ที่ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตำบลร่วมกับสมาชิกสภา อบต. และขอมอบของที่ระลึกเป็นพระที่นับถือ ขอให้คุณอุบลวรรณ ได้เกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
- : มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่

- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : ขอสอบถามเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้มีมาตรการในการรวมกลุ่ม หากมีการ
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๖ จัดงานกลุ่มจะสามารถจัดได้หรือไม่
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในเรื่องนี้ต้องรอดูประกาศจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะได้มีการพิจารณา
สถานการณ์การระบาดของโรคเป็นระยะ แต่สำหรับในระยะนี้ขอให้ทางผู้บริหารได้
แจ้งสถานการณ์ตามประกาศของจังหวัดนครราชสีมา
- นายก อบต. : สำหรับในช่วงนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาตรการการทำการกิจกรรมต่างๆ ห้ามเกิน
๒๕ คน แต่หากมีการรวมกลุ่มกิจกรรมเกิน ๒๕ คน จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยผ่านทาง ศปก.ในพื้นที่ จากการ
การคาดการณ์การระบาดของโรคนั้น มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่ม
ลดลง สำหรับการจัดงานกลุ่มนั้นได้เห็นบางพื้นที่ได้มีการประชาสัมพันธ์บางแล้ว
แต่สำหรับในเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ระวังด้วย เพราะอาจจะ
เข้าข่ายการซื้อเสียงได้ การทำบุญก็ทำตามสมควรที่เคยทำมา สำหรับข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งขอให้ทุกท่านได้ดูจากข้อมูลที่ได้จัดส่งให้การที่จะหมดวาระ
หรืออาจจะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และขอให้ทุกท่านได้ศึกษาให้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่
ควรกระทำและไม่ควรกระทำ เพื่อป้องกันมิให้มีการร้องเรียนได้
- ประธานสภา อบต. : สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดในการรับสมัครต้องรอประกาศจาก กกต. แต่ให้
ทุกท่านได้ตระหนักถึงข้อห้ามต่างๆ และผู้ที่ลงสมัครแข่งขัน ให้ท่านปฏิบัติตัวด้วย
ความระมัดระวัง ขอให้ท่านปลัดได้นำเรียนเกี่ยวกับข้อมูลในการเลือกตั้ง
- ปลัด อบต. : สำหรับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสมาชิสภา อบต และ นายก อบต. จะต้องได้ไปใช้
สิทธิในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา คือ การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากท่านไม่ได้ไปถือว่าท่าน
ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่
<https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch> ได้ ก ร อ ก
หมายเลขบัตรประชาชน สำหรับกฎหมายต่างๆ จะได้ทำการรวบรวมและแจ้งให้
ท่านได้ทราบต่อไป
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนั้น ในวันที่เปิดรับสมัครขอให้ทาง อบต. ได้จัดเอกสาร
เกี่ยวกับระเบียบและข้อห้ามต่างๆ มอบให้กับผู้สมัครทุกท่านเพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการประชุมสภาฯ จะกำหนดจัดอีก ๑ ครั้ง ในสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี
๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สำหรับวันประชุมนั้นจะได้มีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง และในวันนี้ต้องขอขอบคุณ
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่
และขอขอบคุณคุณอุบลวรรณ คุณกันหา ที่ได้จัดอาหารกลางวันมาให้สมาชิกสภา
อบต. ในวันนี้ หากการประชุมในครั้งนี้ผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอ
ปิดประชุมครับ
- ที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ขวลิต ปรีดาสา
(ขวลิต ปรีดาสา) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

(ลงนาม) สวง งามมะเรียง
(นายสวง งามมะเรียง) ผู้ตรวจรายงานประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุณารี สวัสดิ์
(นางสุณารี สวัสดิ์)

ลงชื่อ ปราโมทย์ มิตขุนทด
(นายปราโมทย์ มิตขุนทด)

ลงชื่อ อารมณ์ ศิริจำปา
(นางอารมณ์ ศิริจำปา)